

ฮาเกิน-ดาส เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมค็อกเทล 4 รสชาติใหม่โดนใจ ยกกระดับความอร่อยอีกขั้น



ฮาเกิน-ดาส เปิดเมนูใหม่ ไอศกรีมค็อกเทล 4 รสชาติใหม่โดนใจ ยกกระดับความอร่อยอีกขั้น

ฮาเกิน-ดาส เปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุด “ไอศกรีมค็อกเทล” ตอบโจทย์ผู้หลงใหลรสชาติที่หลากหลายของเครื่องดื่มประเภท ค็อกเทลและไอศกรีมรสชาติเยี่ยม โดยเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้กับฮาเกิน-ดาสโดยเฉพาะครั้งนี้ เป็นผลงานของ อีธาน เลสลีย์ เหลียง สูดยอด Mixologist ชื่อดังชาวสิงคโปร์แห่ง Maison Ikkoku

สำหรับไอศกรีมค็อกเทลเมนูใหม่นี้ ฮาเกิน-ดาส บรรจงรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการจะลิ้มลองรสชาติที่แปลกใหม่ ได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยที่ลงตัวก่อนใคร ถือเป็นเมนูที่ควรค่าแก่การลิ้มลองร่วมกันในช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเทศกาลปีใหม่ที่ยังคงอบอวลอยู่นี้ นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ฮาเกิน-ดาสมุ่งนำเสนอรสชาติแท้ๆของไอศกรีมเข้มข้นเต็มรส ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศ ผสมผสานอย่างลงตัวกับค็อกเทลยอดนิยมระดับพรีเมียมที่เนรมิตโดย Mixologist ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของสิงคโปร์ เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสัมผัสและแบ่งปันสุดยอดประสบการณ์แห่งความอร่อยกับคนรัก เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้

ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ของคุณกับความอร่อยที่ลงตัวระหว่างเครื่องดื่มคุณภาพระดับพรีเมียมกับไอศกรีมฮาเกิน-ดาส ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบทั้งค็อกเทลและไอศกรีม โดยเมนูไอศกรีมค็อกเทลรสชาติใหม่ทั้ง 4 เมนู ได้แก่

- วินเทจ คาราเมล พบกับสมดุลของความหวานและรสเค็ม ระหว่างวอดก้า เหล้าคาราเมล กับ ไอศกรีมชอล์ทคาราเมล
- แครม เดอร์ล เกรย์ เมนูที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบจิบน้ำชารสเลิศ ซึ่งเป็นการผสมผสานรสชาติระหว่าง คลาสสิกจินหมักกับชาเอิร์ล เกรย์ พร้อมเสิร์ฟกับไอศกรีมวานิลลาที่แสนคลาสสิก
- ยกกระดับความหรูหราด้วย แบล็ค ไทน์ ค็อกเทลที่เป็นส่วนผสมอันเข้มข้น ระหว่างพรีเมียมวิสกีกับไอศกรีมช็อคโกแล็ตเบลเยี่ยม
- และ มิตรซิมเมอร์ ค็อกเทลที่หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นทุ่งราสเบอร์รี่แห่งฝรั่งเศส โดยเป็นส่วนผสมที่ปั่นรวมกันระหว่างเตกีล่า คอนโตร เข้ากับไอศกรีมราสเบอร์รี่ ซอร์เบท ราดด้วยฟองโฟมรสผลไม้เพิ่มความสดชื่นสุดๆ

อีธาน ลิม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเจเนรัล มิลส์ กล่าวว่า “ที่ฮาเกิน-ดาส

เราเชื่อมั่นในการส่งมอบความสุขและสร้างเซอร์ไพรส์ให้แก่ลูกค้าของเราด้วยการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการนำเสนอ นวัตกรรมด้านรสชาติที่อร่อยและแปลกใหม่ พร้อมทั้งเมนูที่หลากหลายให้เลือกสรร เพราะเราต้องการที่จะแสดงให้ ทุกคนเห็นว่า ไอศกรีมไม่ได้มีเพียงแค่การเสิร์ฟมาเป็นลูกๆ เท่านั้น หากแต่มันสามารถที่จะนำมาผสมผสาน และ กลายเป็นทั้งของหวานและเครื่องดื่มได้อีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสูตรค็อกเทลเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อฮาเกิน-ดาสโดยเฉพาะ โดยใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ในการค้นหารสชาติที่โดดเด่นเพื่อให้เข้ากันได้อย่างลงตัว กับรสชาติ ไอศกรีมต้นตำรับของเรา และเราก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ที่ได้นำเมนูเหล่านี้มาให้คนไทยได้ลิ้มลองกัน”

เมนูไอศกรีมค็อกเทลใหม่ล่าสุด พร้อมเสิร์ฟแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้านฮาเกิน-ดาสทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น สาขาวัดพระแก้ว, เดอะมอลล์บางกะปิ, เอ็มโพเรียม, พารากอน ซินีเพล็กซ์, รอยัลการ์เด้นพาร์ค และ เซ็นทรัล เฟสติวัลภูเก็ต

เกี่ยวกับ ฮาเกิน-ดาส

คนรักไอศกรีมทั่วโลกต่างรู้จักดีว่าไอศกรีมที่มีโลโก้แบรด์ ฮาเกิน-ดาส จัดเป็นสุดยอดไอศกรีมระดับพรีเมียมที่มีรส ชาติ ยอดเยี่ยมที่สุด นับจากวันเริ่มต้น ฮาเกิน-ดาสได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ในเรื่องคุณภาพของสินค้า ที่ต้องดีที่ สุด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ทำให้แบรด์ฮาเกิน-ดาส กลายเป็นสัญลักษณ์ของสุดยอดฝีมือในการรัง สรรค์ และเน้นใช้แต่ส่วนผสมคุณภาพดีเยี่ยมเท่านั้น

ผู้ก่อตั้งของเรา รูเบ็น แมททัส ได้ทำการทดลองและชิมรสไอศกรีมมานานหลายทศวรรษ กว่าจะได้สูตรไอศกรีมที่มี รสชาติที่ลงตัวในปีค.ศ. 1961 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฮาเกิน-ดาส ยังคงรักษาธรรมเนียมในการผลิตที่มุ่งเน้น ผลิตแต่ ไอศกรีมและขนมหวานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์แห่งความอร่อยที่เหนือกว่าแก่ผู้ บริโภค

เพราะความรักและความมุ่งมั่นในการใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเท่านั้น ทำให้ฮาเกิน-ดาส กลายเป็นผู้นำในตลาด ไอศกรีมระดับพรีเมียม เนื้อครีมเข้มข้นเต็มรสชาติของไอศกรีมของเราได้มาจากครีมสดใหม่เท่านั้น นอกจากนี้ เนื้อ ไอศกรีมของเรายังมีการตีฟองอากาศเข้าไปน้อยที่สุด เพื่อให้คุณสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ผ่านรสชาติไอศกรีมแบบ “ละลายในปาก” อันเลื่องชื่อโดยเฉพาะของฮาเกิน-ดาส

เราออกตระเวนเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเสาะหาเครื่องปรุงคุณภาพเยี่ยม ได้แก่ วานิลลาจากมาดากัสการ์ ช็อกโกแลต จาก เบลเยียม แมคคาเดเมียแห้งจากฮาวาย และชาเขียวมัทฉะจากญี่ปุ่น

ไม่มีที่ไหนในโลกที่จะถือว่าไกล สำหรับเราเลย เพราะหากว่ามันดีที่สุดใน ไกลแค่ไหนเราก็จะไปเอามันมา

จากนั้นเราก็นำส่วนผสมต่างๆ เหล่านี้มาผสมเข้ากันอย่างประณีต เติมหากาษเข้าไปให้น้อยที่สุด เพื่อให้แต่ละลูก อัดแน่นไปด้วยเนื้อครีมเนียนนุ่ม ให้รสชาติที่ลิ้มล้ำเหนือระดับ เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับรสชาติของไอศกรีมชั้นเยี่ยมของ ฮาเกิน-ดาสที่อร่อยไม่เหมือนใคร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่หน้าเฟซบุ๊กฮาเก้น-ดาส facebook.com/HaagenDazsThai และอินสตาแกรม Haagendazsthailand